



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563

เรื่อง

1. โควิดยังอยู่อีกยาว เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่
2. 'เฉลิมชัย'ชงกรม.แก้หนี้ฯมดิปล้นตลาด
3. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
4. ภาพข่าว: สักมสยามรัฐ: ข้อปวิถึใหม่
5. ภาพข่าว: เทศกาลควายไทย
6. 'มนัญญา'พิตเรงขับเคลื้อนอุตสาหกรรมนมไทยสู่อาเซียน
7. รายงาน: เกษตรกรเลี้ยงกุ้งตั้งการ์ดสูงไร้โควิดปรุงสุกบริโภคมั่นใจ
8. : บทนำมดิชน: ช่วยกินกุ้ง
9. นายกาปลั้มส่งออกหมูโต300
10. ท่ามะขามต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ

สื่อ

- ไทยรัฐ
มติชน (กรอปปาย)
แนวหน้า
สยามรัฐ
แนวหน้า
สยามรัฐ
สยามรัฐ
มติชน
ไทยโพสต์
เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : โควิดยังอยู่อีกยาว เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 22987 หน้า : 7(ล่าง)

“วิกฤติภาวะขาดแคลนของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น คงอยู่กับเราไปสักอย่างน้อย 2-3 ปี แม้จะมีวัคซีนแล้วก็ตาม เพราะเชื้อส่วนนี้กลายพันธุ์เร็ว วัคซีนที่ผลิตออกมาจะตามไม่ทันการกลายพันธุ์ของไวรัส และวัคซีนที่ผลิตออกมาจะใช้ได้ผลดี ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำมาก คิดกันว่า 70 องศา เป็นเรื่องยากที่จะนำมาใช้กับคนทั่วไป ในชีวิตจริงจะเห็นวัคซีนที่นำมาใช้ได้จะเป็นวัคซีน อีกระดับแล้วไทยยังมีอยู่หรือแต่ละประเทศ ต้านแย้งกันเรื่อง ประเด็นที่มีราย ได้น้อยยิ่งยากที่จะเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย”

ที่จัดโดย **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** เมื่อกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา นั้นเป็นวิถีใหม่ที่ทุกต้องปรับตัว โดยเฉพาะ ภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคผลิตหลักในการป้อนอาหาร เลี้ยงประชากรโลก เพราะไม่ว่าอย่างไรคนยัง ต้องกินเพื่อรักษาสุขภาพ...จึงวิกฤติเช่นนี้ ด้วยแล้วกันถึงต้องการอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณภาพมากกว่าเดิม

“การทำเกษตรผลิตอาหารป้อน ประชากรโลกก็ต้องก้าวไกลไปข้างหน้า ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้น”

การผลิตสินค้าเกษตรของไทยควรเน้นไปที่ตลาดบน ที่ขายได้ ราคาสูง เพราะปัจจุบันนี้การผลิตสินค้าในตลาดล่าง เราไม่มีทางสู้ ประเทศอื่นได้ เนื่องจากการผลิตสินค้าเกษตรของเรามีต้นทุนสูง ทำให้ไปไม่คุ้มทุนมีแต่ขาดทุน

และการจะทำเกษตรผลิตสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานที่นำไปจำหน่ายในตลาดบนได้ สิ่งสำคัญภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการทำเกษตรแบบ มีทันสมัยด้วย หรือ คอนแทรคต์ฟาร์มมิ่ง เพราะนี่จะเป็นหนทางที่ ทำให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและรวดเร็ว

ที่สำคัญคอนแทรคต์ฟาร์มมิ่ง มีภาคเอกชนเข้ามา ประกันราคาไว้ซื้อ จะดีกว่าให้รัฐบาลเข้ามาดูแลหนุนกัน ไปทุกฤดูกาล...แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบนี้เดินหน้า ไปได้ภาครัฐจะต้องเข้ามาดูเรื่องค่าตอบแทนที่เกษตรกรได้รับให้เป็นธรรม

อีกรื่องที่ภาคเกษตรไทยต้องร่วมมือกับภาครัฐ วิถีใหม่...การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและการนำระบบเกษตรกรอัจฉริยะเทคโนโลยี มาให้เกษตรกรใช้

ซึ่งหนทางที่จะเป็นไปได้จริงนั้นคือการ ทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เอาที่ดินติดกันมา รวมกันให้เป็นแปลงเดียวแล้วอำนวยการบริหารจัดการร่วมกัน...ไม่ใช่เอาที่ดินกระจัดกระจาย มาบกรวมกันแล้วเรียกเป็นแปลงใหญ่ แต่ การบริหารจัดการแยกจากกัน อย่างทุกวันนี้

วิธีนี้ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะได้ง่าย สิ่งพื้นฐานก่อนหน่วยที่ปลูก...แต่ถ้ายังปล่อยให้ต่างคนต่างทำต้นทุนสูง ลงทุนยังไม่คุ้มทุนทางเข้าถึงเทคโนโลยี ของอาหารมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางการ ยากจะเกิดขึ้นได้จริง

ก็ตามถึงขั้น

ชาดีชาย กิริพัฒน์

**โควิดยังอยู่อีกยาว
เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่**

เพราะกลัวว่าในอนาคตความขัดแย้งจากการแบ่ง เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำให้มี เพียงพอแก่ระหว่างประเทศจะทำให้เกิดสงคราม ประสิทธิภาพมากกว่านี้เพื่อเตรียมรับ ขึ้นมาได้ ด้วยภาวะ โลกร้อนได้ทำให้แหล่งน้ำจืด วิกฤติใหญ่ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้...

เพื่อผลิตอาหารกำลังแห้งเหี่ยวไปภาคทะเลสาบก็จัด เพราะขาดน้ำมีอะไร อาหารจะ ลดน้อยลง

สำหรับเกษตรวิถีใหม่ที่จะ เกิดหลังจากระบาดของโควิด ดร. สุภชัย มองว่าภาคเกษตรของไทย ควรให้ความสำคัญมากขึ้นนั่นคือ... ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย

เพราะ โลกนี้นี้แล้วนี้ต้องทำอะไรที่ ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม อาหารต้องปลอดภัย และ สิ่งที่จะตามมานั่นคือ การนำเรื่อง ลามความปลอดภัย สิ่งที่จะตามมานั่นคือ การนำเรื่อง ลามความปลอดภัย ของอาหารมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางการ ยากจะเกิดขึ้นได้จริง

ก็ตามถึงขั้น

ดร.สุภชัย ชานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการ ใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตนายก การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ พัฒนา (UNCTAD) กล่าวในเวทีสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และ แนวโน้มปี 2564 “เดินหน้าเกษตร วิถีใหม่ขับเคลื่อนไทยอย่างยั่งยืน”

เป็นสิ่งที่ประเด็นที่ ดร.สุภชัย กล่าว ให้เกษตรกรไทยได้ผลิต และให้หน่วยงาน จัดการด้านน้ำของ ประเทศไทยที่มี กว่า 80 แห่งได้



'เฉลิมชัย'ชงกรม.แก้ปัญหานมดิบล้นตลาด

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเพยว่า ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แก้ปัญหานมดิบล้นตลาด เบื้องต้นจะเข้าไปดูนมกล่องที่ผลิตได้แล้วว่ามีจำนวนเท่าไร และจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มวันตีนม โดยสั่งการให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไปรับซื้อนมจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และผลักดันให้ทุกหน่วยงานภาครัฐรับซื้อนมดิบเป็นของขวัญปีใหม่ จะขอใช้งบกลางในการรับซื้อนมจาก อ.ส.ค.ที่เข้าไปซื้อนมจากเกษตรกร ซึ่งมีเงินอุดหนุนประมาณ 2.1 พันล้านบาท ทั้งนี้ มีเป้าหมายรับซื้อในส่วนของนมที่มีการแปรรูป และมีแผนวางจำหน่ายก่อนในเบื้องต้น

“แนวทางดังกล่าวนี้ คาดว่าจะช่วยลดจำนวนนมนมดิบที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดได้ภายใน 3 เดือน สำหรับราคานมดิบที่ภาครัฐรับซื้อปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ประมาณ 19 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสารในนมนม หากมีสารที่เป็นประโยชน์มากราคาจะสูงขึ้นตามลำดับ หรืออยู่ที่ประมาณ 18-20 บาท/กิโลกรัม” นายเฉลิมชัยกล่าว

ชายคาพระพิรุณ



ปลายสัปดาห์นี้ ก็จะเข้าสู่ปีใหม่ 2564 กันแล้ว ซึ่งต้องยอมรับว่าตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา หนักหนาสาหัสเอาการอยู่สำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งจากภาวะราคาสินค้าตกต่ำในสินค้าบางประเภทและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แม้หลายฝ่ายต่างร่วมมือช่วยเหลือกันจนสามารถฝ่าฟันมาได้ด้วยดีและคาดหวังว่าจะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้า แต่โควิด 19 ก็กลับมาเยือนเรออีกแล้ว และไม่รู้ว่าจะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหน เพราะรอบนี้ จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และกระจายไปในหลายจังหวัดสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ คือ สัตว์น้ำจำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าสินค้าเหล่านี้มาจากแหล่งที่เป็นต้นตอของการระบาด จึงเกิดความตื่นตระหนก แต่ทางกรมประมงก็ออกมายืนยันแล้วว่า สามารถบริโภคสัตว์น้ำได้อย่างปลอดภัย เพราะกรมประมงได้เข้มงวดในการควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัย

ในสินค้าสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคตลอดสายการผลิต โดยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำที่วางจำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภคอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว เพียงแต่ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน และล้างทำความสะอาดสัตว์น้ำเป็นอย่างดีก่อนทำการปรุงอาหารทุกครั้ง...ช่วยกันป้องกัน การ์ดอย่าตกแล้วจะผ่านไปด้วยกันครับ

ส่วนในปี 2564 ที่จะถึงไม่กี่วันนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีอะไรมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรบ้างนั้น วันก่อนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้กล่าวขณะเป็นประธานเปิดงานและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในปี 2564 นี้ จะปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงาน รวมทั้งนโยบายด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและทันต่อบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใต้หลักตลาดนำการผลิต ซึ่งจะให้ความสำคัญตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

การตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนถึงเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการพัฒนาในทุกด้านจะยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ จากที่ดินได้ตรงตามศักยภาพของที่ดิน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากที่สุด รวมไปถึงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อมุ่งเพาะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up เป็นหน่วยธุรกิจให้บริการทางการเกษตร (Agricultural Service Providers: ASP) เพื่อยกระดับ

ผู้การให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อโซ่อุปทานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการค้าสินค้าเกษตรออนไลน์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง พัฒนาช่องทางตลาด โดยเพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลายทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ วางระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างยั่งยืนระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ และร่วมกันยกระดับคุณภาพผลผลิต และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด มีการประกันภัยพืชผลให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพืชผลที่เอาประกันภัย ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและผู้บริโภค...ก็มาดูกันว่าปีหน้าพี่น้องเกษตรกรจะได้ของขวัญตามที่ทำนารัฐมนตรีฯ กล่าวไว้ได้มากน้อยแค่ไหน

ขุนเกษตรฯ

สังคม สยามรัฐ



◆ ซุปเปอร์ใหม่...นราพัฒน์ แก้วทอง เป็นประธานในพิธีเปิดซูปเปอร์ใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน #เฉลิมฉลอง 64 จัดโดย ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี สมพล ตริภพนารถ กก.พจก.ธุรกิจ เอ็ม บี เค และ เอกรัตน์ ชลลัมพี ผอ.ฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมงาน ที่ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า พาราไดซ์ พาร์ค เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14489

Col.Inch: 10.15 Ad Value: 9,135

ภาพข่าว: เทศกาลควายไทย

หน้า: 2(กลาง)

PRValue (x3): 27,405

คลิป: ชาว-ดำ



เทศกาลควายไทย : นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 9 ที่สนามประกวดสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี



'มัญญา'พิดเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมไทยสู่อาเซียน

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมไทยมีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปมาก จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับอาเซียน ทั้งนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ให้แก่ปวงชนชาวไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระองค์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 64 ระหว่างวันที่ 8-17 ม.ค.63 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทย Next Normal” โดยกระทรวงเกษตรฯ ต้องการให้งานเทศกาลโคนมแห่งชาติในปี 64 เป็น

เวทีแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกร โดยจะมีการจัดสรรผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดแสดงให้ความรู้เพื่อเกษตรกร และประชาชนที่สนใจนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 64 นอกจากการประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งเป็นไฮไลต์ของงานแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ นวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนม ปัจจัยการเลี้ยงโคนม และการเปิดเวทีเสวนา

สำหรับชาวโคนมครั้งสำคัญ อาทิการสัมมนาเรื่อง “อนาคตนมไทย จะยิ่งใหญ่หรือไปไม่รอด การเสวนาเรื่อง พ.ร.บ.วิชาชีพสัตวบาลกับการพัฒนาปศุสัตว์ประเทศไทย การเสวนาเรื่อง ความต้องการโภชนาโคนมในประเทศไทย” เป็นต้น

นอกจากนี้ในการจัดงานเทศกาลโคนมฯ แต่ละปี ยังเป็นเวทีเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคโคนมในประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่นอกจากต้องการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรโคนมให้แข็งแรง และมั่นคงแล้ว ยังต้องการให้คนไทย ทุกเพศ ทุกวัยรักการดื่มนมมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ที่ได้จากเกษตรกรโดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิด-19 ทุกคนได้ตระหนักแล้วว่า การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย ซึ่งการหันมาบริโภคนมมากขึ้นจะช่วยตอบโจทย์สุขภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้มีการมอบนโยบายแก่ อ.ส.ค. มาโดยตลอด



เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง
ตั้งการ์ดสูง
ไร้โควิด
ปรุงสุก
บริโภคมั่นใจ >6



เกษตรกรเลี้ยงกุ้งตั้งการ์ดสูง ไร้โควิดปรุงสุกบริโภคมั่นใจ



รายงาน

นายบรรจง นิสภาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยเปิดเผยว่าผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในระดับสูงมาโดยตลอด ด้วยความร่วมมือของกรมประมง สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมกุ้งไทยและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนผู้ผลิตกุ้งและเกษตรกร โดยทุกภาคส่วนเข้มงวดกับมาตรการและแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการให้

ความรู้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางการผลิตสัตว์น้ำ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ดำเนินการอย่างเข้มข้น

“ยืนยันกุ้งไทยปลอดภัย การผลิตทุกๆ ขั้นตอน มีมาตรการที่เข้มงวด ภายใต้อาณาเขตการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP (Good Aquaculture Practice) ของกรมประมง ขณะที่ความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม และทีมงานจับกุ้ง มีการควบคุมการทำงาน รวมถึงการเข้าออกฟาร์มอย่างรัดกุม โดยดำเนินการป้องกันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความปลอดภัยในการผลิต 100% ส่วนสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร เป็นโรคที่เกิดจากคนสู่คน ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กุ้ง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดๆ”

นายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยกล่าวว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งร่วมกันยกระดับมาตรฐานกุ้งไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการระบาดของโควิด-19 เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้ยกระดับการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับแรงงานในภาคการผลิต ขณะที่กระบวนการเลี้ยงทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมของกรมประมง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบสินค้าที่จัดจำหน่ายในแหล่งจำหน่าย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่ากุ้งไทย สะอาด ปลอดภัย ก่อนถึงมือผู้บริโภค “ขอย้ำว่าในกระบวนการผลิตกุ้งมุ่ง

ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อย่างเข้มงวดอยู่แล้ว ทั้งพนักงานที่ทำงานในฟาร์ม การลงกุ้งเลี้ยง กระบวนการจับกุ้ง ไปจนถึงการขนส่งเข้าโรงงานแปรรูปที่ทั้งหมดดำเนินการอย่างรัดกุม จนกระทั่งถึงสถานที่จำหน่าย ที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีใบรับรองว่าผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยทุกครั้ง ผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์กุ้งไทยปลอดภัยปลอดสาร

ปลอดโควิด และบริโภคได้อย่างมั่นใจ”

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ระบุว่ามีโอกาสน้อยที่อาหารจะปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 จากข้อมูลตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็แนะนำให้รับประทานอาหารสุกร้อน ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัย

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์กล่าวว่า ได้สั่งการให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้ากุ้งของไทยอย่างเร่งด่วน หลังจากนายวิระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศล็อกดาวน์ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่กุ้งของเกษตรกรพร้อมขาย ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ต้องขับเคลื่อนรวดเร็ว วางกระบวนการรับซื้อตรงจากฟาร์ม สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยโควิด ส่งออกราบรื่น ภาคเอกชนนำโดยแม็คโคร โลตัส ขานรับพร้อมร่วมมือซื้อตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากกรณีการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่กระจาย

ในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ แม็คโครไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าว และมีความห่วงใยทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ในการนี้ได้ตั้งคณะทำงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตามแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและวางมาตรการเสริมควบคุมเพื่อป้องกันในทุกมิติ โดยเฉพาะสินค้าอาหารสด อาหารทะเล ตลอดจนกระบวนการผลิตและจำหน่าย มุ่งเน้นคุณภาพ ความเป็นปลอดภัยจนกว่าสินค้าจะถึงมือผู้ประกอบการและผู้บริโภคเป็นสำคัญ

นายมีศักดิ์ ภัททิคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ จากตลาดกุ้ง-ปลาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างความไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำของประชาชน ส่งผลกระทบต่อการค้าขายสินค้าสัตว์น้ำ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงเป็นอย่างมาก กรมฯ ขอยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนา 2019 อยู่ในตัวของสัตว์น้ำแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และผ่านการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐาน ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอย่างดี ปรุงสุกด้วยความร้อน และไม่ควรรับประทานสัมผัสสัตว์น้ำโดยตรงและใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบหรือตัก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนและจากสุขอนามัยที่ดี จากการรับประทานและสัมผัสสัตว์น้ำ

ทั้งนี้กรมประมงให้ความสำคัญกับการควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยในสินค้าสัตว์น้ำอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำที่วางจำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพและสุขอนามัย

ในกลุ่มเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจากการทำประมง อย่างใกล้ชิด

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ กล่าวว่า กุ้ง “ซีพี แอชพิค” ของบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ (Bio security) และนวัตกรรม 3 สะอาด ควบคู่ไปกับมาตรการ GAP และยังถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักวิชาการให้กับเกษตรกร เพื่อช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลปลอดภัย ปราศจากโรค และการปนเปื้อน ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายกุ้งจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาวะวิกฤติโควิด-19 รอบใหม่

สำหรับผลผลิตกุ้ง “ซีพี แอชพิค” ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานกรมประมง ส่งตรงจากฟาร์มสู่โรงงานแปรรูปในพื้นที่ด้วยระบบขนส่งห้องเย็นที่ทันสมัย ลดการสัมผัสมือ ทำให้กุ้งสด สะอาด ปลอดภัย ไม่มีจากสิ่งปนเปื้อน ผู้บริโภคนำไปปรุงสุกด้วยความร้อนตามคำแนะนำของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและโภชนากร รับประทานได้อย่างปลอดภัย สามารถเลือกซื้อกุ้งสด และอาหารทะเลคุณภาพดีได้ที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ท และแม็คโคร ทุกสาขา

“ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า กุ้งซีพี แอชพิค และกุ้งที่จากฟาร์มเลี้ยงมาตรฐานมีความปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมประมงถูกต้องทุกขั้นตอน ผู้บริโภครับประทานได้อย่างปลอดภัย”

บทนำ มติชน

ช่วยกินกุ้ง

หลังจากแพร่ระบาดของสองที่สมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่สำหรับการจำหน่ายอาหารทะเล ทำให้เกิดความหวาดผวามหาประชาชนไม่กล้ากินกุ้งจนกระทบต่อธุรกิจอาหารทะเล ทั้งรายใหญ่รายย่อยไปจนถึงระดับร้านค้าทั่วไป ทางรัฐบาลพยายามรณรงค์แก้ปัญหาด้วยการให้นายอนุชา นาคาศัย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปรับประทานกุ้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมและวันอังคารที่ 29 ธ.ค.นี้ จะจัดอาหารทำจากกุ้งให้คณะรัฐมนตรีเป็นมื้อกลางวัน และรณรงค์ให้ประชาชนที่ฉลองปีใหม่ หรือทำบุญปีใหม่ จัดอาหารซีฟู้ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ย้ำว่าผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยืนยันการบริโภคกุ้งมีความปลอดภัย ขอให้ปรุงให้สุก ถูกหลักสุขอนามัย ขณะที่อธิบดีกรมประมงพูดชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องกังวลว่ากุ้ง หรือเนื้อกุ้ง จะเป็นที่สะสมของเชื้อโคโรนา เพียงแต่เวลาบริโภค

ขอให้บริโภคสุกเป็นหลัก ขั้นตอนการเลี้ยงและการจับกุ้ง กรมประมงมีมาตรฐาน GAP กำกับฟาร์มที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว ฉะนั้น จึงไม่ยากให้ประชาชนกังวลเรื่องนี้

ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงตามฟาร์มกุ้งต่างๆ กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายในเชิญผู้เลี้ยงกุ้ง ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ห้างโมเดิร์นเทรด ทั้งเดอะมอลล์, เทสโก้ โลตัส, ฟู้ดแลนด์, บิ๊กซี และแม็คโคร สมาคมภัตตาคารไทย ที่มีร้านอาหารเป็นสมาชิกกว่า 500 ร้านค้าใน กทม. ช่วยกันจำหน่ายกุ้ง โดยกรมการค้าภายในจะช่วยผู้ประกอบการติดต่อกับฟาร์มกุ้ง เพื่อรับกุ้งจากหน้าฟาร์ม และจำหน่ายถึงประชาชนโดยตรง ไม่ผ่านตลาดกลาง เพื่อลดความกังวลของประชาชนและมั่นใจความปลอดภัยซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

ถือเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอันเป็นผลต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดที่เกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งที่มหาชัย เป็นเรื่องดีที่ระดับรัฐได้ลงมาสร้างความเชื่อมั่น สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือเผยแพร่ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ว่า อาหารทะเลดิบเมื่อปรุงสุกแล้ว และรับประทานอย่างถูกสุขอนามัยก็ถือว่าปลอดภัย ไม่น่าจะมีอันตรายจากเชื้อโคโรนาอีก ขณะที่ร้านอาหาร ผู้ค้ารายใหญ่น้อย ต้องปรุงอาหารให้สุกและอยู่ในกระบวนการที่สะอาดตลอดเวลา ปัญหานี้จะคลี่คลายไปในที่สุด

นายกฯปลื้มส่งออกหมูโต300%

ทำเนียบฯ ● “บิ๊กตู่” ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมมือทำให้ไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนปลอดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในหมู (ASF) ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมเลี้ยงหมู ขณะที่ 34 ประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้การส่งออกทั่วโลกเพิ่มกว่า 300%

วันที่ 27 ธ.ค.63 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (ASF) ต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจนสามารถป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดกับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมู ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ปลอดโรคระบาดนี้เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ในขณะที่มี 34 ประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างมาก หนึ่งในที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ มีการยกระดับแผนปฏิบัติการป้องกันโรค ASF ให้เป็นวาระแห่งชาติ สนับสนุนงบกลางวงเงิน 1,700

ล้านบาท และด้วยความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรนี้ ทำให้สุกรไทยเป็นที่สนใจของตลาดต่างประเทศ ตัวเลขการส่งออกเฉพาะปี 2563 มีมูลค่าเกิน 22,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 300% จากปีที่ผ่านๆ มา

สำหรับในปี 2564 รัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยยึดถือความร่วมมือด้านความปลอดภัยในอาหารเป็นหัวใจสำคัญ การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะสุกรจะเป็นสินค้าเรือธง เพราะชื่อเสียงด้านการป้องกันโรคของไทยเป็นที่รับรู้ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าการส่งออกที่จะมีเพิ่มขึ้นนี้ ไม่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนในประเทศ เพราะปริมาณการผลิตสุกรขุนของไทยในปัจจุบัน

อยู่ที่ 55,000 ตัวต่อวัน ขณะที่การบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ 50,000 ตัวต่อวัน การผลิตจึงเพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ สำหรับผลผลิตส่วนเกินจะทำการส่งออกในรูปแบบสุกรขุน, สุกรพันธุ์, ลูกสุกร, ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ เป็นรายได้เข้าประเทศอย่างมาก มีคณะกรรมการดูแลประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, สมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย และสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิภบอ์ด)

“ส่วนเรื่องข้อติดขัดการส่งออกสุกรไปยังกัมพูชา เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกได้หารือร่วมกัน จนได้แนวทางการเจรจากับทางการกัมพูชา ซึ่งขณะนี้ปัญหาได้รับการคลี่คลายแล้ว การส่งออกดำเนินการได้ตามปกติ” น.ส.รัชดา กล่าว.

ท่ามะขามต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ

นายประภัตร โพธสุธน กล่าวว่า การทำนาแบบอัจฉริยะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนจากการใช้คนมาใช้เครื่องจักรและเครื่องมือเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมา ทำให้สามารถลดต้นทุนจากการทำนาที่ต้นทุน 5,500 บาท วันนี้เราขียนย้อนกลับมาเลยว่าทำตามระบบอัจฉริยะไร่น้ำนี้จะไม่เกิน 3,000 บาท ผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ต่อต้นทุน 3,000 บาท และข้าว กข 79 ได้ 1,100 กิโลกรัม กข 87 ได้ 950 กิโลกรัม นี่คือไร่น้ำหนักที่ได้ต้นทุนไม่เกิน 3,000 บาท ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกลดลงเป็นอย่างมาก

นายโอวาท ชิงลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าวกล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตทำให้มีอำนาจต่อรองและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยไม่ได้รวมทุกแปลงเข้าด้วยกันเพียงแต่



เป็นการรวมกลุ่มกันเท่านั้นโดยภาครัฐจะเข้ามาส่งเสริมการลดต้นทุน

“กรมการข้าวมีการส่งเสริมในระบบแปลงใหญ่หลายกิจกรรม กิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชนเป็นกิจกรรม

ในแปลงใหญ่ด้วย วัตถุประสงค์คือต้องการที่จะให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ถ้าเหลือก็นำไปจำหน่ายนอกชุมชน ส่วนกิจกรรมของแปลงใหญ่มูลค่าพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็สามารถที่จะนำมารวมกลุ่มกันและแปรรูปส่งออกขาย ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำด้วยเพราะว่าเกษตรกรสามารถจัดการผลผลิตเองได้ไม่ต้องส่งให้พ่อค้าหรือโรงสี

อย่างเดียวเป็นการเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกร”

นอกจากนั้นกรมการข้าวได้รับการสนับสนุนจากระดับนโยบาย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลกรมการข้าว ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของศูนย์ข้าวชุมชนโดยในปีงบประมาณ 2563 กรมการข้าวได้สนับสนุนในเรื่องเครื่องจักรเมล็ดพันธุ์ 200 เครื่องทั่วประเทศ และในปี 2564 กรมการข้าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณเรื่องของงบลงทุนในแปลงนาที่จะได้รดน้ำซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหากปลูกในระบบการปักดำก็ทำให้ได้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีพันธุ์อื่นปน รวมทั้งสนับสนุนรถเกี่ยวนาซึ่งลดปัญหาพันธุ์ข้าวปนได้ดี.

